



## กักตักกันก่อน



**จดหมายข่าว** ศูนย์เทคโนโลยี-สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์มีเรื่องราวดี ๆ เล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงเรื่องราวข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปเกี่ยวกับไอที โดยจดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

คณะผู้จัดทำ



## ข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559



กิจกรรมฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ด้านงานสารบรรณ สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี



โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการ การบันทึกการเรียนการสอนและให้บริการบทเรียนสื่อประสม (e-learning) ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี



ฝึกอบรม การใช้งาน Cloud สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปี 1,2 และ 3



## ข่าวประชาสัมพันธ์

**E-manage** ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ภายใต้แนวคิดที่ต้องการทำให้เว็บไซต์หน้าเว็บเดียว สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้แสดงผลได้อย่างสวยงาม อีกทั้งข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดวางเรียงลงมาให้อ่านง่าย และมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมเท่าขนาดจอ ทำให้ดูข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาระบบให้เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่เคยเป็นการบันทึกข้อมูลและออกรายงานเพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพเพียงอย่างเดียว **เวอร์ชันนี้** ได้มีการบูรณาการข้อมูลจากระบบต่างๆเข้าด้วยกัน อาทิเช่น งบประมาณการเงิน แผน/โครงการนักศึกษา บุคลากร โดยนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผลออกมาเป็นภาพรวมขององค์กรที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

**ห้องเรียนอัจฉริยะ** เตรียมพบกับ Smart classroom ห้องเรียนอัจฉริยะได้ที่อาคารเรียนรวม 80 ปี

**อบรมการใช้งาน Cloud** เชิญ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร แม่โจ้ เข้าร่วมอบรม Cloud ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 13.00-16.00 ห้อง 401 ตึก IT สรรองที่นั่ง โทร 3275

**Mju channel** เตรียมพบกับรายการใหม่ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ รายการที่จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

## TIPS AND TECHNIQUE

Tips and Technique ฉบับนี้ ขอแนะนำโปรแกรม **Dream Spark** สำหรับให้บริการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ **ฟรี** สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลด ถึง 170 รายการ



สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ ขอสมัครใช้งานโดยส่งรายละเอียด Account E-mail "@mju.ac.th มาที่ mjunoc@mju.ac.th